

## 18/12/20 THỨ SÁU TUẦN 3 MV

Mt 1,18-24

<sup>18</sup> Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. <sup>19</sup> Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. <sup>20</sup> Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. <sup>21</sup> Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” <sup>22</sup> Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : <sup>23</sup> Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. <sup>24</sup> Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà.

### TRUYỀN TIN CHO GIU-SE

*Giu-se đang toan tính như vậy thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20)*

**Suy niệm:** Sự cố xảy đến cho Đức Ma-ri-a quả thật là vượt quá sức hiểu biết và lý giải của con người. Nhưng thái độ của thánh Giu-se thực sự là một mẫu gương cho chúng ta khi đứng trước mâu nhiệm. Giu-se “*định tâm bỏ Ma-ri-a cách kín đáo*” vì tuy ngài không hề nghi ngờ gì về đời sống thánh thiện của Đức Ma-ri-a nhưng lại không biết được hoạt động của Thiên Chúa nơi bạn mình: thái độ của ngài là tôn trọng bạn và tôn trọng thánh ý Chúa nơi bạn mình. Ngay cả khi được thiên thần báo mộng, thánh Giu-se cũng không nhận được một lời lý giải rõ ràng hơn, bởi vì ngài chỉ biết Đức Ma-ri-a thụ thai là **do đâu** (bởi quyền năng Chúa Thánh Thần) chứ không phải là **thế nào**. Mâu nhiệm vẫn nguyên vẹn là mâu nhiệm. Thái độ của thánh nhân lúc này là tin tưởng, phó thác và vâng phục: “*Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà*”.

**Mời Bạn:** Mâu nhiệm không phải là một bức tường dày đặc bịt kín mít mọi cửa ngõ. Nhưng mâu nhiệm giống như biển cả vừa bao la vừa sâu thẳm mời gọi chúng ta chìm sâu vào để tiến tới. Mời bạn bắt chước thái độ của thánh Giu-se đứng trước mâu nhiệm, đó là: tôn trọng-tin tưởng-vâng phục.

**Sống Lời Chúa:** Mỗi ngày bạn dành ít là 5 phút cầu nguyện trong tinh lặng để quen nhìn ra thánh ý Chúa.

**Cầu nguyện:** *Lạy thánh cả Giu-se, xin giúp con biết bắt chước Ngài luôn mến tin và vâng phục khi chiêm ngắm những mâu nhiệm diệu kỳ của Chúa. Amen.*